

Số: /UBND-VHTT

Mỹ Hào, ngày tháng năm 2024

V/v thực hiện công tác thông
tin tuyên truyền

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Thực hiện công văn số 1136/STTTT-TTBCXB ngày 19/8/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền; Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ V năm 2024 - 2025

Tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ năm năm 2024 - 2025 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức. Qua đó, nhằm tạo sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời góp phần tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tuyên truyền, phổ biến Thể lệ của Giải (*gửi kèm Công văn*) để người dân biết, hưởng ứng, tham gia Giải; đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, phóng viên tham gia viết và gửi bài tham dự Giải.

2. Tuyên truyền hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024

Tuyên truyền về cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024 để cán bộ, đảng viên, hội viên, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tìm hiểu, tham gia (*theo Kế hoạch số 514-KH/BTGTW ngày 6/8/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương gửi kèm Công văn*)

3. Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tuyên truyền theo Hướng dẫn số 158-HD/BTGTW ngày 20/6/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương (*gửi kèm Công văn*).

4. Tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình; đạo đức, lối sống, xây dựng và phát triển gia đình gắn với nhiệm vụ xây dựng gia đình Việt Nam.

Tuyên truyền các kỹ năng ứng xử trong gia đình, kỹ năng bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình; kỹ năng phòng ngừa, xử lý các vụ việc bạo lực gia đình; kiến thức về giáo dục đời sống gia đình cho học sinh sinh viên.

Tuyên truyền nề nếp, lối sống tích cực, văn minh cho các thành viên trong gia đình; các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tuyên truyền về những tập thể, cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực cho công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Tuyên truyền về hoạt động tổ chức Tết Trung thu năm 2024

Tuyên truyền các hoạt động thăm, tặng quà, các hoạt động vui chơi đón Tết Trung thu cho trẻ em trên mọi miền của đất nước, của tỉnh Hưng Yên nói chung và của thị xã Mỹ Hào nói riêng.

Tuyên truyền về truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em của các cấp, các ngành, các tổ chức, gia đình, cơ sở giáo dục trong dịp Tết Trung thu; sự đóng góp có ý nghĩa của các cơ quan tổ chức, cá nhân để mọi trẻ em được vui Tết Trung thu.

Thông tin về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đồ chơi, trò chơi không phù hợp, gây hại cho trẻ trong dịp Tết Trung thu.

6. Tuyên truyền về đặc xá năm 2024

Tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Quyết định số 758/2024/QĐCTN ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chủ tịch Nước về đặc xá năm 2024 (*theo Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương gửi kèm Công văn*)

Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù; Quyền và nghĩa vụ của công dân, quyền và nghĩa vụ của người chấp hành xong hình phạt tù được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Tuyên truyền các kinh nghiệm tốt, mô hình, điển hình tiên tiến trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ, đấu tranh xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử đối với

người chấp hành xong hình phạt tù; Nhân tố tích cực tham gia thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng và những gương hoàn lương, tiến bộ tiêu biểu.

7. Tuyên truyền các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7

Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản, tinh thần của 11 luật, 07 nghị quyết đã được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh (*gửi kèm danh mục các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khoá XV thông qua*). Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn thị xã.

Căn cứ các nội dung trên, yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã;
- Lưu: VT, VHHT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Khánh